

Năm 2024

THỨ BA

Phát hành: 06/02/2024

Bản tin

Điểm báo



BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH	1
1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp	1
CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2
2. Hà Nội lập đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024	2
3. Bắc Giang: Hiệu quả từ mô hình gắn sao đạt chuẩn chính quyền thân thiện	3
4. Bình Dương: Đối thoại, lắng nghe lòng dân qua mô hình cà phê sáng	4
5. Sóc Trăng: Quyết liệt chuyển đổi số và nâng cao sự hài lòng cho người dân	6
6. Thái Nguyên: Hiệu quả nhờ số hóa quản lý giao thông vận tải	7
7. Quảng Trị: Sở Xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về cải cách hành chính	7
PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN	8
8. Phân cấp, phân quyền và tâm lý sợ hãi “Xin Phó Thủ tướng đừng giao cho em”	8
THẾ GIỚI	10
9. Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi tăng cường chống tham nhũng trong Chính phủ	10

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH

Đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Thời gian qua, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã thu được nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, cơ chế, chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ; thủ tục hành chính (TTHC) vẫn còn những vướng mắc ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp (DN); có tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương với các cơ sở dữ liệu quốc gia còn chưa thông suốt; chất lượng một số dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân, DN chưa cao; việc vận hành Bộ phận một cửa nhiều nơi còn chưa đúng quy định.

Lâu nay cải cách thủ tục hành chính được xác định là một khâu trọng tâm, đột phá và được triển khai mạnh mẽ ở tất cả cấp hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Việc triển khai thực thi phương án đơn giản hóa TTHC cắt giảm điều kiện kinh doanh và hoạt động kiểm tra chuyên ngành phần nào đã mang lại hiệu quả, hỗ trợ cho DN, song không phải vì thế mà TTHC đã thực sự thông thoáng, không còn rào cản.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Đoàn Bình Dương) cho rằng, cử tri và người dân vẫn còn than phiền vì cải cách hành chính diễn ra còn chậm. Đặc biệt, DN còn than phiền vì nhiều thủ tục, việc áp dụng công nghệ số 4.0, trí tuệ nhân tạo AI vào giải quyết công việc còn hạn chế và thấp. “Nếu chúng ta số hoá áp dụng công nghệ 4.0, kỹ thuật số vào TTHC trong các khâu đăng ký, cấp phép thì lực lượng biên chế công chức sẽ giảm đi đáng kể, và còn giúp nâng cao chất lượng” - ông Huân đánh giá.

Đánh giá về việc tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hoặc sớm hạn tại bộ, ngành đạt 50,60%, trong khi đó tại địa phương đạt 90,75%, ông Lê Việt Trường - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội cho rằng, TTHC bắt đầu từ cơ sở và hiện nay chúng ta đã phân cấp triệt để tại Luật tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương nên hiện TTHC đang dồn xuống dưới cơ sở. Dù cải cách hành chính đã có nhiều tiến bộ song vẫn còn “xa lắm” với yêu cầu đặt ra chuyển từ phương thức cũ là “quản trị” dân sang phương thức mới là “phục vụ” dân.

“Chính vì vậy có chuyên gia kinh tế từng nhận định rằng, chẳng cần sáng kiến gì to lớn, chỉ cần giảm một nửa số TTHC thì cũng sẽ góp phần giúp GDP tăng lên” - ông Trường nêu vấn đề và cho rằng, đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển.

Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6-6,5%, ông Phạm Văn Thịnh - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhìn nhận, để nước ta có thể đạt được mức tăng trưởng này Chính phủ cần thực hiện mạnh mẽ việc cải cách TTHC, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, tuyệt đối không ban hành thêm các thủ tục dạng giấy phép con, bởi thời gian qua TTHC vẫn là điều gây nhiều khó khăn, tốn kém cho DN.

Tại Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển. Cải cách hành chính phải lấy người dân, DN là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực. Cải cách hành chính để khí thế mới, động lực mới, giá trị mới, thành công mới. (Daidoanket.vn 05/02, H.Vũ) [Về đầu trang](#)

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Hà Nội lập đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Theo đó, Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 do ông Cù Ngọc Trang, Phó Chánh Văn phòng UBND TP làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng đề cương báo cáo, mẫu biểu phục vụ hoạt động kiểm tra; xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc với các đơn vị được kiểm tra.

Tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị theo Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND TP Hà Nội về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Trên cơ sở kết quả kiểm tra tại các đơn vị, làm rõ kết quả đạt được, đề xuất các biện pháp hoặc kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn và thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Trường hợp qua kiểm tra phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra chuyển kết quả cho cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được sử dụng con dấu của Văn phòng UBND TP để thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đoàn. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. (Anninhthudo.vn 06/02, Phú Khánh) [Về đầu trang](#)

Bắc Giang: Hiệu quả từ mô hình gắn sao đạt chuẩn chính quyền thân thiện

Năm 2023 là năm đầu tiên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Bắc Giang chấm điểm và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chính quyền thân thiện (CQTT). Đây là cách làm sáng tạo góp phần nhân lên niềm tin của nhân dân vào chính quyền cơ sở.

Theo quy định, thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa là từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trong giờ hành chính. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho công dân giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) được thuận tiện, nhanh chóng, UBND xã Mỹ Thái (Lạng Giang) đã thực hiện sáng kiến “Chưa hết việc, chưa hết giờ”. Ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật), cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa của xã vẫn tiếp nhận, giải quyết phục vụ cá nhân đến giao dịch, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực tư pháp - hộ tịch như khai sinh, khai tử, kết hôn, chứng thực...

Việc chấm điểm, gắn sao dựa trên 42 tiêu chí (với thang điểm 100) về các nội dung: Cán bộ thân thiện; hoạt động của CQTT; môi trường làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện với nhân dân... Các đơn vị đạt chuẩn phải đạt từ 80 điểm trở lên. Trong đó từ 80 đến 85 điểm là đơn vị đạt chuẩn 1 sao; từ 85 đến 90 đạt chuẩn 2 sao; từ 90 đến 95 điểm đạt chuẩn 3 sao; từ 95 đến dưới 100 điểm đạt chuẩn 4 sao; đơn vị đạt 5 sao là 100 điểm.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh đã thành lập 10 tổ thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn CQTT tại 10 huyện, TP. Đồng chí Đặng Huy Hà, Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước và tôn giáo (Ban Dân vận Tỉnh ủy) cho biết: Các đơn vị được gắn sao công nhận đạt chuẩn đều đã quan tâm, chú trọng triển khai xây dựng CQTT, bảo đảm được các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ như: Đầu tư nâng cấp trang thiết bị phòng làm việc tại bộ phận một cửa, lắp điều hòa nhiệt độ; bố trí nước uống, mạng wifi, khu vực đọc sách, báo, tạp chí... phục vụ người dân trong thời gian ngồi chờ; tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Riêng đối với những đơn vị đạt chuẩn 3 sao cần đạt thêm một số tiêu chí khó, kinh phí đầu tư lớn liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh, bảng biểu máy tính đánh giá sự hài lòng của người dân, tích cực ứng dụng công nghệ, nền tảng số vào giải quyết công việc của người dân; có mô hình sáng tạo, cách làm hay trong chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh đánh giá: “Qua thực tế kiểm tra và thẩm định hồ sơ, những nơi được công nhận gắn sao đạt chuẩn là những đơn vị có sự quan tâm cao của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Các đơn vị không đạt chuẩn ngoài những yếu tố về điều kiện cơ sở vật chất còn có hạn chế chung như đội ngũ cán bộ chưa thực sự thân thiện, cởi mở, tận tình, chu đáo trong giao tiếp, ứng xử và xử lý công việc; chưa biết cách khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu”.

Năm 2024, tỉnh phấn đấu có 60% đơn vị cấp xã đạt chuẩn CQTT. Trong đó 100% các xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn năm 2023 phải cố gắng đạt chuẩn mức cao hơn. Để đạt mục tiêu này, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ; người đứng đầu gương mẫu, có trách nhiệm với nhân dân; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền; đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận một cửa, bảo đảm có được không gian làm việc thân thiện. (Baobacgiang.com.vn 05/02, Vân Anh) [Về đầu trang](#)

Bình Dương: Đối thoại, lắng nghe lòng dân qua mô hình cà phê sáng

Mô hình “Cà phê sáng đối thoại với nhân dân” của Đảng ủy phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là mô hình mới để lãnh đạo địa phương lắng nghe những gì người dân cần. Qua đối thoại, nhiều vấn đề được giải quyết ngay không cần theo đường văn bản phải mất hàng tuần, hàng tháng. Mô hình này đã góp phần nâng cao đời sống người dân, củng cố niềm tin của dân vào Đảng.

"Nói chung những đóng góp của người dân tại buổi cà phê sáng, lãnh đạo kịp thời thực hiện. Có những cái vượt thẩm quyền cũng đã chuyển cho cấp trên có hướng chỉ đạo

thực hiện tốt những ý kiến người dân. Từ đó, làm cho cuộc sống tươi sáng hơn, làm cho niềm tin của người dân với Đảng, Chính phủ, Nhà nước nhiều hơn".

"Dân có ý kiến lãnh đạo lắng nghe, giải quyết kịp thời. Còn không thì gọi cán bộ phụ trách lĩnh vực mà người dân phản ánh đến để giải quyết nhanh, cách làm này rất hợp tình, hợp lí".

"Ở các tỉnh, thành phố khác tôi theo dõi thì thấy rằng ở địa phương làm được mô hình này đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân".

Đó là nhận xét của người dân trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sau 1 năm tham gia mô hình "Cà phê sáng đối thoại với nhân dân".

Được triển khai lần đầu vào sáng 31/12/2022 ở công viên khu phố 5, sau đó, mô hình luân phiên, định kỳ vào sáng thứ 2 hàng tuần ở 8 khu phố, với sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo, cán bộ, công chức phường.

Trong không khí vui tươi của ngày đầu tuần, cán bộ và nhân dân cùng uống cà phê, ăn sáng nhẹ và trao đổi cởi mở với nhau. Cách làm này giúp người dân không còn tâm lí đến chôn công quyền nên nhiều vấn đề băn khoăn được nêu ra để cùng nhau giải quyết. Từ đó, những việc phiền toái như trước đây đã hạn chế nhiều.

Ông Hoàng Ngọc Thúc, người dân ở khu phố 1, phường Phú Mỹ chia sẻ, ban đầu khi trao đổi trực tiếp với lãnh đạo phường, người dân rất e ngại. Qua vài lần gặp gỡ, người dân thấy được sự cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận phản ánh và có giải pháp khắc phục của lãnh đạo nên đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cũng như tâm tư, nguyện vọng của mình.

"Qua các chương trình cà phê sáng, người dân rất đồng cảm với những chia sẻ của cán bộ địa phương, đồng thời cán bộ cũng thấu hiểu người dân, các khó khăn để mà giải quyết đem lại quyền lợi cao nhất cho người dân. Trong quá trình hoạt động người dân cũng đánh giá được tầm quan trọng của cán bộ phường, cán bộ khu phố đối với người dân để kết nối lại, mục đích cuối cùng là chung tay xây dựng địa phương thêm giàu mạnh", ông Thúc cho biết.

Với phương châm "Phải đắm mình trong thực tiễn, phải gần dân, sát dân, vì dân", mô hình "Cà phê sáng đối thoại với nhân dân" đã giúp lãnh đạo phường Phú Mỹ ghi nhận phản ánh và giải quyết nhanh chóng. Trong đó nhiều vấn đề có thể chỉ trong vòng 15 phút, 30 phút là giải quyết ngay thay vì theo cách thức truyền thống phải mất đến hàng tuần, hàng tháng.

Qua trao đổi nhiều ý kiến, đóng góp, hiến kế của người dân cũng đã giúp lãnh đạo phường đưa ra những quyết sách đúng, ý tưởng hay để công tác lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn, đưa địa phương ngày càng phát triển. (VOV.vn 05/02, Thiên Lý) [Về đầu trang](#)

Sóc Trăng: Quyết liệt chuyển đổi số và nâng cao sự hài lòng cho người dân

Chuyển đổi số đang được các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng quyết liệt đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu tạo ra giá trị mới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bước đầu, chuyển đổi số đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu từng bước được đầu tư đồng bộ. Các hệ thống thông tin dùng chung như: quản lý văn bản điều hành, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, camera giám sát, ứng dụng “Công dân Sóc Trăng”... đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Tính đến giữa năm 2023, tỉnh Sóc Trăng có 87,74% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng đối với cấp tỉnh, 85,79% đối với cấp huyện và 76,28% đối với cấp xã. Ngoài ra, hơn 30,7% chế độ báo cáo, tổng hợp báo cáo định kỳ, thống kê về kinh tế - xã hội... phục vụ chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh đã triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến, quản lý văn bản điện tử từ tỉnh đến cơ sở được kiểm tra thông qua môi trường số. Tỉnh đã cấp phát gần 5.000 chữ ký số để phục vụ ký trên văn bản điện tử các cơ quan nhà nước. Chữ ký số cũng được đông đảo người dân, doanh nghiệp của tỉnh hưởng ứng sử dụng, với hơn 4.500 người dân và 4.159 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng. Tất cả doanh nghiệp khai, nộp thuế qua mạng đều dùng chữ ký số.

Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã thành lập 775 tổ công nghệ số cộng đồng ở các khóm, ấp, với hơn 5.000 thành viên có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Các tổ này đã làm cầu nối giữa chính quyền và người dân về chuyển đổi số, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ. Cùng với đó, mạng viễn thông đã cơ bản cung cấp dịch vụ tới 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, cơ bản phủ sóng 3G, 4G, 5G cho các địa bàn dân cư. Đây là điều kiện thuận lợi góp phần đem lại nhiều tiện ích khi người dân sử dụng các dịch vụ số.

Ứng dụng “Công dân Sóc Trăng” đã được đưa vào vận hành từ ngày 10-10-2021, đến nay đã có hơn 40.000 lượt tải. Hiện nay, ứng dụng đã được nâng cấp lên phiên bản mới và đã được bổ sung các thông tin và cải thiện nhiều chức năng, trong đó có chức năng “Phản ánh hiện trường”.

Thông qua phản ánh hiện trường, người dân, doanh nghiệp đã phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, bất cập liên quan đến mọi vấn đề kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch, đời sống... trên địa bàn tỉnh. Từ đó, giúp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng các cấp điều tra, xử lý, giải quyết các vụ việc theo đúng quy định pháp luật ngay tại cơ sở.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng được triển khai tại hầu hết các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, việc chi trả tiền điện, nước đã được thực hiện thanh toán trực tuyến... (Dttc.sggp.org.vn 05/02, Tuấn Quang)[Về đầu trang](#)

Thái Nguyên: Hiệu quả nhờ số hóa quản lý giao thông vận tải

Những năm qua, Sở GTVT Thái Nguyên luôn xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là một trong những giải pháp để hiện đại hóa việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý giao thông Vận tải, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở GTVT ngày càng có hiệu quả. 100% văn bản, hồ sơ công việc của Sở GTVT được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định).

Từ năm 2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) của Sở GTVT được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Việc tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC theo hướng tập trung của Sở GTVT đã tăng sự công khai, minh bạch trong cải cách TTHC, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Hiện, Sở GTVT đang kiểm soát 139 TTHC thuộc thẩm quyền. Trong năm 2023, Sở đã rà soát và trình phương án đơn giản 2 TTHC.

Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết các TTHC, Sở GTVT còn khai thác hiệu quả các ứng dụng trong quản lý kinh doanh vận tải (KDVT). Thái Nguyên là tỉnh có số lượng tổ chức, cá nhân tham gia KDVT lớn, đặc biệt là vận tải hành khách.

Hiện nhiều doanh nghiệp KDVT trên địa bàn tỉnh đã triển khai các phần mềm quản lý ở mức cao hơn, đa dạng hơn như app công nghệ để ký hợp đồng, bán vé, thanh toán, thu phí điện tử... qua đó cắt giảm chi phí và tăng cường hiệu lực quản lý.

Phần mềm lệnh vận chuyển điện tử cũng đã được áp dụng với tất cả các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định và một số đơn vị xe buýt. Các đơn vị vận tải taxi cơ bản đã áp dụng phần mềm điều xe thay cho việc sử dụng đàm truyền thống... (Baothainguyen.vn 06/02, Hằng Nga)[Về đầu trang](#)

Quảng Trị: Sở Xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về cải cách hành chính

Thông tin từ Ban chỉ đạo cải cách hành chính (UBND tỉnh Quảng Trị), năm 2023, tỉnh Quảng Trị có 5 đơn vị đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, trong đó có Sở Xây dựng.

Có được kết quả đó là do Sở Xây dựng luôn chú trọng công tác cải cách hành chính với phương châm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế số lần đi lại của tổ chức, cá nhân. Theo đó, Sở đã tích cực rà soát, trình UBND tỉnh Quảng Trị ban hành

các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Đồng thời duy trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Quảng Trị thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa điện tử, một cửa liên thông, đảm bảo việc giải quyết đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý; theo đó, đã bãi bỏ thành phần hồ sơ sổ hộ khẩu giấy đối với 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở và công sở. Tổ chức rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị phương án đơn giản hóa, cắt giảm 20% thời gian thực hiện đối với 2 thủ tục hành chính. Đề xuất phương án cắt giảm 3/14 trường thông tin khai báo khi nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến của Sở.

Triển khai sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân khi thực hiện các thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (thuộc lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc) và các thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng) trong trường hợp cơ sở dữ liệu về dân cư, về đăng ký đầu tư, về doanh nghiệp được kết nối vận hành và công dân đã được cấp số định danh cá nhân.

Sở Xây dựng thông tin và giải quyết các vướng mắc kịp thời, thỏa đáng cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc về hoạt động đầu tư xây dựng, qua đó góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, đơn vị, địa phương... (Baoxaydung.com.vn 05/02, Hữu Tiên)[Về đầu trang](#)

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Phân cấp, phân quyền và tâm lý sợ hãi “Xin Phó Thủ tướng đừng giao cho em”

Đang tồn tại một nghịch lý là các địa phương muốn Trung ương phân cấp, phân quyền nhiều hơn nhưng lại sợ không kham nổi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Nghị quyết, Quốc hội quyết định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương hằng năm cho từng địa phương theo tổng mức kinh phí của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng giao dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương hằng năm cho từng địa phương theo tổng kinh phí chi thường xuyên của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ hoặc phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương hằng năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết đến dự án thành phần.

“Đây là một cơ chế mạnh mẽ chưa từng có” - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã nói như vậy tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (sáng 16.1) liên quan đến dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực tiễn cho thấy, nhu cầu được phân cấp phân quyền của các địa phương không chỉ ở các chương trình mục tiêu quốc gia. Và đây là nhu cầu tất yếu có tính bức thiết để giải quyết rất nhiều những khó khăn, bất cập kéo dài trong quản lý, trong đó có cơ chế xin cho.

Bởi vậy trong cuộc làm việc với TP.HCM về Nghị quyết 98 mới đây, ngày 3.2, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành “phân cấp hết cho TP.HCM”. Vì "Cơ chế xin cho tạo môi trường phát sinh tiêu cực. Cứ xin xin, cho cho rồi lại thanh tra, kiểm tra, điều tra, rồi lại mất cán bộ", Thủ tướng nói.

Tuy vậy thì nỗi lo “mất cán bộ” lại không chỉ đến từ cơ chế xin cho mà còn đến cả với khi các địa phương được phân cấp phân quyền “mạnh mẽ chưa từng có”.

Cũng tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 như đã dẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang từng băn khoăn là khi phân cấp cho huyện, xã có kham nổi hay không?

"Vì nếu không khéo chúng ta sẽ mất cán bộ. Máy điện thoại của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của các cán bộ ở huyện, xã về việc "xin Phó Thủ tướng đừng giao cho em, là em dứt", Phó Thủ tướng kể.

Cuối cùng thì giữ nguyên cơ chế xin cho hay phân cấp phân quyền mạnh mẽ chưa từng có cũng đều có chung nỗi lo từ hai phía – người quản lý và người thực thi là “mất cán bộ” hay “em dứt” do dễ nảy sinh tiêu cực và năng lực quản lý, thực thi yếu kém.

Nên cơ chế nào thì yếu tố có tính tiên quyết vẫn là con người, là năng lực quản lý, thực thi của cán bộ. Năng lực này không phải tự nhiên có mà phải đến từ việc lựa chọn, đào tạo, đặc biệt là cán bộ tuyến cơ sở.

Dĩ nhiên, để hạn chế tối đa chuyện “em dứt” thì nói như Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang là phân cấp phải có tính khả thi để anh em dưới phải làm được. Song song với

việc tăng cường kiểm tra, giám sát, trong đó, có trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, có thể bổ sung thêm Mặt trận Tổ quốc... (Laodong.vn 05/02, Hoàng Văn Minh)[Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi tăng cường chống tham nhũng trong Chính phủ

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đưa ra nhận xét này tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước về quản trị trong sạch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lý Cường ghi nhận những tiến bộ mà chính quyền các cấp và các ban, ngành đã đạt được trong năm qua trong việc cải thiện hành vi của Đảng, đề cao tính liêm chính và chống tham nhũng.

Ông Lý kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật và quy định chính trị, đồng thời kêu gọi chính quyền các cấp và các cơ quan của quốc gia tập trung vào việc chấn chỉnh tham nhũng trong các lĩnh vực trọng điểm, loại bỏ các căn cứ gây ra tham nhũng bằng cách cải cách sâu rộng và đảm bảo rằng công tác ngăn ngừa và khắc phục tham nhũng được thực hiện nhất quán, bền vững.

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng, khi đánh giá hiệu quả hoạt động, việc tập trung vào lợi ích của người dân là điều cần thiết.

Ông nhấn mạnh, cần kiên quyết giải quyết các thủ tục vô nghĩa, quan liêu, đề phòng những suy nghĩ và hành vi tự mãn, đồng thời nỗ lực thực hiện các quyết định, kế hoạch của Trung ương Đảng. (Thanhtra.com.vn 06/02, Đức Anh)[Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên: Thanh Hồng